
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565
วนัจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

******************************

ผู้มาประชุม
1. นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
2. นายชูชีพ สารีนนท์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่หนึ่ง
3. นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่สอง
4. นายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอทัุยธานี เขต 1 อําเภอเมืองอุทัยธานี
5. นายธนาคิม เพ็ชรวัต สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอทัุยธานี เขต 4 อําเภอเมืองอุทัยธานี
6. ด.ต.ชาติชาย วงศ์เฉลียว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เขตอําเภอหนองขาหย่าง
7. นางอนัญญา พันธุเมฆ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เขต ๑ อําเภอหนองฉาง
8. นายเฉลมิวฒุิ เหล่าแช่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เขต 2 อําเภอหนองฉาง
9. นายวันชัย ชีวระ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เขต 3 อําเภอหนองฉาง
10. นายจํานงค์ พนัธ์เขตรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อําเภอทัพทัน
11. นายปัญญา วงษ์เวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๒ อําเภอทัพทัน
12. นางจีรภา ตั้งวรชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อําเภอทัพทัน
13. นายเอนก ถนอมมิตรวัฒนา สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวดัอุทัยธานี เขต 1 อําเภอสว่างอารมณ์
14. นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อําเภอลานสัก
15. นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอลานสัก
16. นางสาวศรัญญา โต๋วสัจจา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๔ อําเภอลานสัก
17. นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต ๑ อําเภอบ้านไร่
18. นายจํารัส เลิศประวัติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอบ้านไร่
19. นางสาวกัณหา อุดมโชควฒันกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อําเภอบ้านไร่
20. นายสงบ เพียงเสมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อําเภอบ้านไร่
21. นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 5 อําเภอบ้านไร่
22. นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอห้วยคต
23. นายชรินทร์ ไชยะ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ผู้ที่ลาการประชุม
1. นายพิชัย จิระธนวิทย์ สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอทัุยธานี เขต 3 อําเภอเมืองอุทัยธานี

ผู้ที่ขาดการประชุม (ไม่มี)

*** หมายเหตุ นายบัญชา โพธิ์มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อําเภอลานสัก
หยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลอุทธรณ์ภาค 6 สั่งให้มีการ
เลือกตั้งใหม่แทนนายบัญชา โพธิ์มี และศาลอุทธรณ์ภาค 6 ได้มีคําสั่งรับคําร้องไว้พิจารณาแล้ว เมื่อวันท่ี
4 มีนาคม 2565 ตามนัยมาตรา 108 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 จึงมีผลให้นายบัญชา โพธิ์มี หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ศาลมีคําส่ังรับคําร้อง
คือ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 จนกว่าศาลจะพิพากษาว่ามิได้กระทําผิด
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ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
2. นายเสวก พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่หนึ่ง
3. นางสมพร โต๋วสัจจา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่สอง
4. นายเกษม ประสาทเขตรการ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
5. นายอภินันท์ ตัณฑพาทย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
6. นายภูเบศ สุชีวะ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
7. นางสาวจินตนา อินมณี ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี
8. นางนริสา เสือเนียม ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9. ว่าท่ี ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง ผู้อํานวยการกองช่าง
10. นายสุรยุทธ รุทระกาญจน์ ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11. นางสาวสมหมาย ห่อสกุลกล เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
12. นางลาวัลย์ สายทอง ผู้อํานวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
13. นายอนันต์ หอมทอง ผู้อํานวยการกองคลัง
14. นายสัญญา ศรีเทพ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
15. นางจรินทร์ ศิริชัยพันธ์ุ รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
16. นางชญาณี บุญสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
17. นายเกียรติศักดิ์ มาภักดี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
18. นางสาวสมรัตน์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
19. นายฐิติวิชญ์ ภักดี หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
20. นางชุลี อัศวพิชยนต์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
21. นางสาวภัทราวดี สุราเลิศ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
22. นางสาววาสนา สุทธิศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
23. นางสาวชุติมา จวนวันเพ็ญ หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน
24. นางปวริศา ทองพันช่ัง หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
25. นายเอกลักษณ์ สอาด หัวหน้าฝ่ายสํารวจและออกแบบ
26. นางสาวพนารัตน์ อนุกูลพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
27. นายนวคม ขัดศรี หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท
28. นางอัจฉรา โพธิชัย นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
29. นางสาวโสมวิการ์ ศิริสมพล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
30. นางสาวกตัญญู กิติอาษา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
31. นางสาวณชนก สงขํา เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน
32. นางสาวชนามาศ จรูญพันธ์เกษม ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป
33. นายจิรัฎฐ์ โคชา ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์
34. นางสาวศันสนีย์ หม่ันเสมอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
35. นางสาวณัฐวรรณ โพธิชัย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
36. นายอุทิตย เกียรตินัยธนิต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
37. นางสาวบรรหยัด จุลมุสิทธิ์ พนักงานจ้างท่ัวไป
38. นางสาวจิราพร หนูแก้ว พนักงานจ้างท่ัวไป
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชรินทร์ ไชยะ เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีกดกร่ิงให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีเข้าห้องประชุม

นายชรินทร์ ไชยะ เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านนายกองค์การ
(เลขานุการสภาฯ) บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ที่ปรึกษานายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ

ขณะนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีลงลายมือชื่อ และ
เข้าร่วมประชุม จํานวน 21 ท่าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ขอลาประชุม จํานวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายพิชัย จริะธนวิทย์ สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดอุทัยธานี เขต 3
อําเภอเมืองอุทัยธานี

เม่ือครบองค์ประชุมแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นทําหน้าท่ี
ประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับ

ต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านชูชีพ สารีนนท์ รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนท่ีหนึ่ง และท่านไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี คนที่สอง ข้ึนทําหน้าท่ีครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี วันนี้เป็นการนัดประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ
(ประธานสภาฯ) สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา

10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อําเภอเมืองอุทัยธานี
จงัหวดัอทัุยธานี ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุ ขอเชญิเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศ

นายชรินทร์ ไชยะ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การ
(เลขานุการสภาฯ) บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2565 ด้วยสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ประกาศกําหนดวันเริ่มเปิดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําปี พ.ศ. 2565
มีกําหนดระยะเวลา 45 วัน ต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม ๒๕65 ถึงวันที่ 14 กันยายน
2565 ตามประกาศลงวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 บัดนี้ ใกล้ถึงกําหนดเปิดสมัย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี
พ.ศ.๒๕65 แล้ว อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 22 และ มาตรา 24
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕4 ข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 จึงเรียกประชุม

/สภาองค์การ ...



4

นายชรินทร์ ไชยะ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอทัุยธานี สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําปี พ.ศ. 2565
(เลขานุการสภาฯ) ระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม ๒๕65 ถึงวันท่ี 14 กันยายน 2565 มีกําหนด 45 วัน

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีกําหนดไว้ จึงประกาศมาเพ่ือทราบ
โดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นายปภาวิชญ์ บุษวะดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ต่อไปเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม
1.1 เรื่องอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 11/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 11/2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีทุกท่านทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกไว้บนโต๊ะประชุม

1.2 เรื่องอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เพิ่มเติม ฉบับที่ 12/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 12/2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี เม่ือวันท่ี 21 มีนาคม 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดอุทัยธานี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานีทุกท่านทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกไว้บนโต๊ะประชุม

1.3 เรื่องอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
แก้ไข ครั้งท่ี 8/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข คร้ังท่ี 8/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เพื่อใ ช้ เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
จึงขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทุกท่านทราบ รายละเอียด
ตามเอกสารท่ีแจกไว้บนโต๊ะประชุม

1.4 เรื่องอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
แก้ไข ครั้งท่ี 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิม่เตมิ เพือ่พฒันาจังหวัดอุทัยธานี

/ให้เจริญ …
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(ประธานสภาฯ) ทุกท่านทราบ รายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกไว้บนโต๊ะประชุม

1.5 เรื่องอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 8/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8/2565 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี และแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง
คร้ังที่ 1/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทยัธานี เมือ่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งเป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป จึงขอแจ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทุกท่านทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีแจกไว้บนโต๊ะประชุม

1.6 เรื่องอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)
แก้ไข ครั้งท่ี 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข คร้ังท่ี 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปีและพัฒนาท้องถ่ินจังหวัดอุทัยธานีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จึงขอแจ้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทุกท่านทราบ รายละเอียดตามเอกสาร
ท่ีแจกไว้บนโต๊ะประชุม

1.7 เรื่องการประเมินมาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี 2565

ดว้ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ดําเนินการบันทึกข้อมูลการจัดบริการ
สาธารณะตามตัวช้ีวัดในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ําการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปี พ.ศ.2565 แบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สํานักงาน
คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (www.odloc.go.th)
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาจัดต้ังเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้รายงานผลการดําเนินการบันทึกข้อมูลดังกล่าว
ให้ที่ประชุมสภาฯทราบด้วย จึงขอแจ้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ทุกท่านทราบ

ท่ีประชุม รับทราบ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ) ส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมยัสามัญ สมยัท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ.2565 เม่ือวัน

อังคารท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565

/ขอเชิญประธาน ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมแถลงผลการตรวจรายงาน
(ประธานสภาฯ) การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

น.ส.ศรัญญา โต๋วสัจจา กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านนายก
(ปธ.คกก.ตรวจรายงานฯ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และหัวหน้าส่วน

ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ดิฉัน นางสาวศรัญญา โต๋วสัจจา ประธาน
กรรมการตรวจรายงานการประชุมขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมดังน้ี ตามท่ี
ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1
ประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น คณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมไดทํ้าการตรวจรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดั
อุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเรียนเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวัดอทัุยธานเีพือ่ให้การรับรองรายงานการประชุมต่อไปขอบคุณค่ะ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ
(ประธานสภาฯ)

นายชรินทร์ ไชยะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วยข้อบงัคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ.2547
(เลขานุการสภาฯ) แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วข้ึนอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภา
ท้องถ่ินได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถ่ิน
รับรองรายงานการประชุมนั้น

การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชมุใหก้ระทําโดยมตขิองท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคร้ัง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภา

ท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถ่ินปิดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาท้องถ่ินมีมติ

รับรองแลว้ในท่ีเปดิเผย ณ สํานกังานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพือ่ใหป้ระชาชนท่ัวไปทราบ
ข้อความใดๆ อันเก่ียวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่
ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามท่ีร้องขอ

ข้อ 34 เม่ือสภาท้องถ่ินได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นลงช่ือในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถ่ินตรวจสอบดูว่า มีสมาชิก
สภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจํานวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น
อยู่ในท่ีประชุมไม่ครบจํานวนเป็นองค์ประชุมจะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้

/ขอเชิญ ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการประชุมว่า
(ประธานสภาฯ) ถูกต้องหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข ขอเชิญเสนอครับ

ก่อนจะลงมติ ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 76 ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้า
ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ
อยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ *** เลขานุการสภาฯ นับจํานวนสมาชิกสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี เม่ือได้พิจารณารายงานการประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว และขณะนี้มีสมาชิก
(ประธานสภาฯ) สภาฯ อยู่ในที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจะขอมติจากท่ีประชุมว่า สมาชิกสภาฯ

ท่านใดเห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทยัธานี
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 เม่ือวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์
2565 โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ มีจํานวน 21 เสียง
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ เห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
(ประธานสภาฯ) สว่นจังหวดัอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครัง้ท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 เม่ือวันอังคาร

ท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 จํานวน 21 เสียง

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมฯหรือไม่ครับ
โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นควรให้การรับรองรายงานการประชุมฯ นะครับ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียง หรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีผู้งดออกเสียงนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ
สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
จํานวน 21 เสียง

/ระเบียบวาระท่ี 3 ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม (ไม่มี)
(ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระท่ี 4 เรือ่งท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว
(ไม่มี)

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่
ระเบียบวาระท่ี 5.1 เรื่องขอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี วาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการ ขอเรียนเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้แถลงญัตติ หลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างข้อบัญญัติฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายเผด็จ นุ้ยปรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และท่านสมาชิก
(นายกองค์การฯ) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานีได้จัดทําร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายงบประมาณ
ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประมาณการรายรับ ได้ประมาณการรายรับไวร้วมท้ังสิน้ 318,392,700 บาท
1.1 รายได้จัดเก็บเอง จํานวน 22,140,000 บาท แยกเป็น

- หมวดภาษีอากร จํานวน 15,400,000 บาท
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ

และใบอนุญาต จํานวน 730,000 บาท
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จํานวน 3,610,000 บาท
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จํานวน 2,300,000 บาท
- หมวดรายได้จากทุน จํานวน 100,000 บาท

1.2 รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จํานวน 217,900,000 บาท ได้แก่
- หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 217,900,000 บาท

1.3 รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จํานวน
78,352,700 บาท ได้แก่
- หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 78,352,700 บาท

2. งบประมาณรายจ่าย ตั้งไวร้วมท้ังสิ้น จํานวน 318,391,900 บาท แยกเป็น
- งบกลาง จํานวน 28,714,500 บาท
- งบบุคลากร จํานวน 92,658,700 บาท
(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจํา และค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)
- งบดําเนินงาน จํานวน 112,172,200 บาท
(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

/งบลงทุน ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี - งบลงทุน จํานวน 68,463,500 บาท
(นายกองค์การฯ) (หมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง)

- งบเงินอุดหนุน จํานวน 16,383,000 บาท
(หมวดเงินอุดหนุน)

หลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

หลักการ
งบประมาณรายจ่ายท้ังสิ้น 318,391,900 บาท แยกรายละเอียดตาม

แผนงานดังนี้
1. ด้านบริหารท่ัวไป

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป จํานวน 70,521,000 บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน จํานวน 3,198,000 บาท

2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา จํานวน 12,184,900 บาท
- แผนงานสาธารณสุข จํานวน 8,269,300 บาท
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ จํานวน 500,000 บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน จํานวน 3,400,000 บาท
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจํานวน 6,350,000 บาท
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม จํานวน 26,317,000 บาท

และนันทนาการ
3. ด้านการเศรษฐกิจ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 148,523,000 บาท
- แผนงานการเกษตร จํานวน 10,414,200 บาท

4. ด้านการดําเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง จํานวน 28,714,500 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารท่ีได้วางแผนไว้ตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ตลอดปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 จึงเสนอร่างข้อบัญญัตงิบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ
(ประธานสภาฯ)

นายชรินทร์ ไชยะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบญัญัติงบประมาณจะพจิารณาสามวาระรวดเดียว
ไม่ได้และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

/ข้อ 47 ...



10

นายชรินทร์ ไชยะ ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน
(เลขานุการสภาฯ) ปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้น

หรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถ่ินประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนท่ีสมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถ่ินจะให้
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้

ข้อ 48 ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาท้องถ่ิน เพื่อเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
เป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด โดยให้นําวิธีการเลือกในข้อ 12 แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหา
ข้อยุติฝ่ายสภาท้องถิ่นกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ท้ังนี้ ให้ดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ

ให้ประธานสภาท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ผู้บริหารท้องถ่ินทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติ
ไม่รับหลักการ

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตาม
วรรคหนึ่งให้สภาท้องถ่ินนําเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสามตามลําดับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี การพจิารณาร่างข้อบัญญตัิงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
(ประธานสภาฯ) ต้องพิจารณาเปน็สามวาระ คือ วาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการ วาระที่สอง ข้ันแปรญัตติ

และวาระท่ีสาม ข้ันลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่
ซ่ึงในวันนี้จะเป็นการพจิารณาร่างข้อบัญญัติ วาระท่ีหนึ่ง ข้ันรับหลักการ
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
ก่อนจะลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่

ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ *** เลขานุการสภาฯ นับจํานวนสมาชิกสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมแล้ว ผมจะขอมติจากท่ีประชุม
(ประธานสภาฯ) ว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ มีจํานวน 22 เสียง
(เลขานุการสภาฯ)

/มีสมาชิก ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชกิสภาฯ เหน็ควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ประธานสภาฯ) เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอุทัยธานี จํานวน 22 เสียง

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯหรือไม่ครับ
โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นควรรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ นะครับ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียง หรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีผู้งดออกเสียงนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มติท่ีประชุม รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
จํานวน 22 เสียง

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี เม่ือสภาฯ รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแลว้ ต่อไปเข้าสู่
(ประธานสภาฯ) วาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

ชี้แจงระเบยีบ

นายชรินทร์ ไชยะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547
(เลขานุการสภาฯ) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อ 49 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติน้ันไปให้
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียดและที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนด
ระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย

วรรคสอง ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาท้องถ่ินกําหนดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
ข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและ
เสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

/ผมจะส่ง ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ผมจะสง่รา่งข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่ายประจําปี 2566 ท่ีสภาฯ รับหลักการ
(ประธานสภาฯ) แล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาโดยละเอียด สําหรับคณะกรรมการ

แปรญัตติร่างข้อบัญญัตินั้น สภาฯได้ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ ไปเมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําปี พ.ศ. 2564 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2564 มีรายชือ่ดังนี้

1. นายปญัญา วงษ์เวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดอุทัยธานี เขต 2
อําเภอทัพทัน ประธานกรรมการ

๒. นายตริณณุพล นุ้ยปรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เขต 1 อําเภอลานสัก กรรมการ

3. นายชูชีพ สารีนนท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2
อําเภอสว่างอารมณ์ กรรมการ

4. นายไพบูรณ์ ตัณฑพาทย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เขต 1 อําเภอห้วยคต กรรมการ

5. นายสงบ เพียงเสมอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เขต 4 อําเภอบ้านไร่ กรรมการ

6. นายธนาคิม เพช็รวัต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4
อําเภอเมืองอุทัยธานี กรรมการ

7. นายพิชัย จิระธนวิทย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
เขต 3 อําเภอเมืองอุทัยธานี เลขานุการ/กรรมการ

ผมจะขอความเห็นจากที่ประชุมว่าสมควรใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบญัญัติชุดเดมิหรือไม่ครับ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอครับ เชญิคุณธรรมรงค์ แหว้เพ็ชร์

นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์ กระผม นายธรรมรงค์ แหว้เพช็ร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดอทัุยธานี
(สมาชิกสภาฯ) เขต 1 อําเภอบ้านไร่ ขอเสนอให้ใชค้ณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติชุดเดิมครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอผู้รับรอง (1.นายจํารสั เลิศประวัติ 2.นายธีระวุฒิ ศรีพนมวัลย์) ผู้รับรองครบ
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ

ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอื่นให้ใช้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติชุดเดิม
ไม่ต้องมีการคัดเลือกใหม่นะครับ

ตอ่ไปเป็นการพิจารณากําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ

นายชรินทร์ ไชยะ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
(เลขานุการสภาฯ) พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ข้อ 45 วรรคสาม ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่ สิบสี่ ช่ัวโมงนับแต่สภาท้องถ่ินมีมติรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น

ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลด
รายจ่ายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ

/ข้อ 60 ห้ามไม่ให้ ...
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นายชรินทร์ ไชยะ ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
(เลขานุการสภาฯ) เปล่ียนแปลงความประสงค์ของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจาก

ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้น ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้แปรญัตติ
ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงิน ซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
(2) รายจ่ายซ่ึงเป็นจํานวนเงินท่ีต้องจ่ายตามกฎหมาย

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ในการพิจารณาวาระท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ เม่ือท่ีประชุมมีมติรับหลักการแล้ว
(ประธานสภาฯ) ประธานสภาฯ จะส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาและท่ีประชุม

จะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง นับแต่สภาฯ มีมติรับ
หลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ เสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ

และสถานท่ียื่น ขอเชิญเสนอครับ เชิญคุณศุภวชิญ์ เอีย่มละออ

นายศุภวิชญ์ เอีย่มละออ กระผม นายศุภวชิญ์ เอีย่มละออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
(สมาชิกสภาฯ) เขต 5 อําเภอบ้านไร่ ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตวั่นที่ 15 สงิหาคม 2565

เวลา 15.00 น. - 16.30 น. และวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 -
16.30 น. และให้ยื่น ณ หอ้งสํานักงานเลขานุการองค์การบริหารสว่นจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอผู้รับรอง (1.นายกฤษฎา ซักเซ็ค 2.นายจํานงค์ พันธ์เขตรการ) ผู้รับรองครบ
(ประธานสภาฯ) มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ

ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน

มติท่ีประชุม เห็นชอบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อุทัยธานี เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ขององค์ การบริหารส่ วนจั งหวั ดอุ ทั ยธา นี ต้ั งแ ต่ วั นที่ 15 สิ งหาคม 2565
เวลา 15.00 น. - 16.30 น. และวันที่ 16 - 18 สงิหาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.
และให้ยื่น ณ ห้องสํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุทัยธานี

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี สมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอคําแปรญัตติจะต้องส่งหนังสือเสนอ
(ประธานสภาฯ) คําแปรญัตติให้คณะกรรมการภายในวันและเวลาที่กําหนดไว้ และคณะกรรมการจะเร่ิม

พิจารณาคําขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ตามวันและเวลาท่ีกําหนด และขอให้ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติทําหนังสือแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติผู้เสนอญัตติ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมด้วย

ระเบียบวาระท่ี 5.2 เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ขอเรียนเชิญท่านนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานชีี้แจงรายละเอียดครับ

/เรียนท่าน ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และท่านสมาชิก
(นายกองค์การฯ) สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีที่เคารพทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อุทัยธานีมีความประสงค์ขออนุมัติโอนลดเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2565 ในหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) หมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุและหมวดค่าครุภัณฑ์ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์
จํานวน 43 รายการ เป็นเงิน 2,024,200 บาท และหมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 1 รายการ เป็นเงิน 50,000 บาท สําหรับใช้ในการปฏิบัติงานและเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จํานวน 44 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,074,200 บาท
มีรายละเอียดดังนี้

สํานักปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวดั
โอนลด
หมวดเงินเดอืน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 16 อัตรา เป็นเงิน 394,100 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานพร้อมโต๊ะข้างและตู้ลิ้นชัก สําหรับหัวหน้าสํานักปลัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน
17,900 บาท

- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมติดกระจกหน้าโต๊ะ
จํานวน 4 ตัวๆ ละ 6,600 บาท สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 2 ตัว และหัวหน้าฝ่าย
จํานวน 2 ตัว รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 26,400 บาท

- ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานแบบไม้ ขาไม้ 5 ลิ้นชัก พร้อมติดกระจกหน้าโต๊ะ สําหรับ
เจ้าหน้าท่ี จํานวน 2 ตัวๆ ละ 5,500 บาท รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน
11,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน สําหรับหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จํานวน 1 ตัว รายละเอยีดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 8,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน สําหรับหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 ตัวๆ ละ 6,000 บาท
รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 12,000 บาท

- ค่าจัดซ้ือเก้าอีทํ้างาน สําหรับเจา้หนา้ท่ี จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3,500 บาท
รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 10,500 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู
จํานวน 1 เครื่อง เปน็เงิน 16,800 บาท

- ค่าจัดจ้างทําผ้าม่านปรับแสงพร้อมติดตั้งที่ห้องปฏิบัติงานหัวหน้าสํานักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอยีดตามท่ี อบจ.กําหนด เปน็เงิน 9,500 บาท

- ค่าจัดซื้อพรมปูพ้ืนพร้อมติดตั้ง เพื่อปูพื้นท่ีห้องประชุมราชาวดี ศูนย์ OTOP
เมืองพระชนกจักรี รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 200,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกวา่ 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 22,000 บาท
/ค่าจัดซ้ือ ...



15

นายเผด็จ นุ้ยปรี - ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
(นายกองค์การฯ) กว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท

- ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง
เพื่อใช้งานท่ีห้องประชุม ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี เป็นเงิน 16,000 บาท

- ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จํานวน 4 เครื่องๆ ละ
2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท

โอนลด
หมวดค่าท่ีดนิและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสรา้งอาคารหรือส่ิงปลูกสรา้งต่างๆ
- ค่าจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทาง ป้ายแนะนําแหล่งท่องเที่ยว

จังหวัดอุทัยธานี เป็นเงิน 50,000 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารหรือ

ส่ิงปลูกสร้างต่างๆ
- ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รายละเอียด

ตามท่ี อบจ.กําหนด เปน็เงิน 50,000 บาท
กองการเจ้าหน้าที่
โอนลด
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น เงินปรับปรงุเงินเดือนให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจงัหวดั กรณีได้รับ
การเล่ือนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ หรือเงินปรับจากการเล่ือนระดับหรือกรณีอื่นๆ ที่มิใช่
การเลื่อนเงินเดือนปกติ เป็นเงิน 154,100 บาท

โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท

รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 14,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน สําหรับหัวหน้าฝ่าย จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท

รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานแบบไม้ ขาไม้ 5 ลิ้นชัก พร้อมติดกระจกหน้าโต๊ะ สําหรับ

เจ้าหน้าที่ จํานวน 3 ตัวๆละ 5,500 บาท รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน
16,500 บาท

- ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานแบบเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมติดกระจกหน้าโต๊ะ สําหรับ
หวัหน้าฝ่าย จํานวน 1 ตัว รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 6,600 บาท

โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท
- ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จํานวน 4 เครื่องๆ ละ

2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
/ค่าจัดซ้ือ ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี - ค่าจดัซ้ือเครือ่งสแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บรกิาร แบบท่ี 2
(นายกองค์การฯ) จํานวน 1 เครื่อง เปน็เงิน 27,000 บาท

สํานักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โอนลด
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถประจํา

ตําแหน่งสําหรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั จํานวน 1 คัน เป็นเงิน 62,500 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 34,000 บาท
- ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จํานวน 2 เครื่องๆ ละ

2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท
- ค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สําหรับงานสํานักงาน จํานวน 1 เคร่ือง

เป็นเงิน 16,000 บาท
- ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์

จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 7,500 บาท
กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ
โอนลด
หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สินต่างๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบท่ีชํารุดเสียหายให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ตามปกติ เป็นเงิน 11,000 บาท

โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภณัฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่ า จั ดซื้ อตู้ เห ล็ ก เก็ บ เอกสารแบบบานเ ล่ื อนกระจก ขนาด 5 ฟุ ต

จํานวน 2 ตู้ ๆ ละ 5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 บาท
กองคลัง
โอนลด
หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าเช่าบ้าน ค่าเช่าบ้านของข้าราชการ โดยเบิก

ตามสิทธิและระเบียบของทางราชการ เป็นเงิน 76,300 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 3 เครื่องๆ 17,000 บาท เป็นเงิน 51,000 บาท
- ค่าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 VA จํานวน 4เครื่องๆละ

2,500 บาท เปน็เงิน 10,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานแบบไม้ขาเหล็ก สําหรับเจ้าหน้าท่ี จํ านวน 1 ตัว

รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 3,800 บาท
/ค่าจัดซ้ือ ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี - ค่าจดัซ้ือเก้าอีทํ้างาน สําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 1 ตัว รายละเอียดตามท่ี
(นายกองค์การฯ) อบจ.กําหนด เป็นเงิน 3,500 บาท

- ค่าจัดจ้างทําผ้าม่านพร้อมติดตั้งท่ีห้องปฏิบัติงานผู้อํานวยการกองคลัง
รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 8,000 บาท

กองสาธารณสุข
โอนลด
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้า

ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดจังหวัดอุทัยธานี
เป็นเงิน 111,600 บาท

โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 68,000 บาท
- ค่าจัดซ้ือเครือ่งสํารองไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกว่า 800 VA จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ

2,500 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบไม้ขาเหล็ก สําหรับเจ้าหน้าท่ี จํานวน 4 ตัว ๆ ละ

3,800 บาท รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 15,200 บาท
- ค่าจัดซ้ือชั้นวางเอกสารแบบ 4 ชั้น จํานวน 4 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท

รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 12,000 บาท
- ค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสารแบบ 12 ช่อง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 3,200 บาท

รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 6,400 บาท
กองช่าง
โอนลด
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 150,700 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซื้อเก้าอี้ทํางาน สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 7 ตัวๆ ละ 3,500 บาท

รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 24,500 บาท
- ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบไม้ขาเหล็ก สําหรับเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 ตัวๆ ละ

3,800 บาท รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เปน็เงิน 15,200 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- ค่าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานสํานักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่

น้อยกว่า 19 นิ้ว) จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 85,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัลระบบออโต้โฟกัส (หน้าจอ LCD ระบบสัมผัส) จํานวน

1 กล้อง สําหรับเผยแพร่งานโครงการต่างๆ ในหน่วยงานกองช่าง รายละเอียดตามที่ อบจ.
กําหนด เปน็เงิน 26,000 บาท

/กองการศึกษา ...
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นายเผด็จ นุ้ยปรี กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นายกองค์การฯ) โอนลด

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น เงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเงิน 611,900 บาท

โอนลด
หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเ่ข้าลักษณะ

รายจ่ายงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการเดินวิ่ ง เพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด เป็นเงิน
400,000 บาท

โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซ้ือโต๊ะทํางานพร้อมโต๊ะข้างและตู้ลิ้นชัก สําหรับผู้อํานวยการกอง

การศึกษาฯ จํานวน 1 ชุด รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 17,900 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
- ค่าจัดซือ้อากาศยานควบคุมระยะไกล (Drone) ความละเอียดในการถ่ายภาพน่ิง

ไมน้่อยกว่า 20 ล้านพิกเซล บันทึกวิดีโอความคมชัดระดับ 4 K รองรับการส่งข้อมูลภาพ
หรือวิดีโอแบบ real time มีระบบเซนเซอร์กันชน สามารถทําการบินได้ไกลไม่ต่ํากว่า
5 กิโลเมตร จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 94,000 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
- ค่าจดัซื้อรถตดัหญ้า แบบนั่งขับ แบบ 3 พวงตัด เครือ่งยนต์เบนซิน ขนาดไมน่้อย

กวา่ 20 แรงม้า จํานวน 1 คัน รายละเอียดตามท่ี อบจ.กําหนด เป็นเงิน 900,000 บาท
กองพัสดุและทรัพย์สิน
โอนลด
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจํา) ประเภทเงินเดือนพนักงาน เงินเดือนข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด เปน็เงิน 52,000 บาท
โอนเพ่ิม
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สํานักงาน
- ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้ง พ้ืนหรือแบบแขวน

ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 52,000 บาท
จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเพ่ือโปรดพิจารณา

อนุมัติต่อไป

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีชี้แจงระเบียบ
(ประธานสภาฯ)

นายชรินทร์ ไชยะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
(เลขานุการสภาฯ) ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕63

ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด
ท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน

/ขอเชิญ ...
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นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ อภิปราย (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปราย
(ประธานสภาฯ)

ก่อนจะลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่
ประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ *** เลขานุการสภาฯ นับจํานวนสมาชิกสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมนะครับ ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชุมว่า
(ประธานสภาฯ) สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ

พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่ โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ มีจํานวน 22 เสียง
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชกิสภาฯ เหน็ควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ
(ประธานสภาฯ) พ.ศ.2565 เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จํานวน 22 เสียง

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ หรือไม่ครับ
โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณฯ นะครับ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียง หรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีผู้งดออกเสียงนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มติท่ีประชุม เห็นควรอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อโอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ จํานวน 22 เสียง

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ระเบียบวาระท่ี 5.3 เรื่องขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบรหิาร
(ประธานสภาฯ) ส่วนจังหวัดอุทัยธานีว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2565 ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานีช้ีแจงรายละเอียด

/กราบเรียน ...
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นายชรินทร์ ไชยะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(เลขานุการสภาฯ) อุทัยธานีทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งจากจังหวัดอุทัยธานี

ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้จัดทําตัวอย่างร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.
ศ. ..... สําหรับประกอบการพิจารณาจัดทําระเบียบของสภาท้องถิ่น ตามความเหมาะสม
กับบริบทของท้องถิ่น พร้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีได้ส่งตัวอย่างร่าง
ระเบียบฯ ดังกล่าวให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีพิจารณาดําเนินการในส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจึงได้จัดทําร่างระเบียบสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2565 มาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
พจิารณาให้ความเห็นชอบ

จึงเรียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีเพ่ือโปรดพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด
(ประธานสภาฯ) อุทัยธานี ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.

ศ.2565 ซ่ึงมีจํานวน 12 ข้อ ขอเชิญสมาชิกสภาฯ พิจารณาตรวจสอบครับ
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะอื่นใด

หรือไม่ครับ ขอเชิญครับ
ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติม หรือมีข้อเสนอแนะอื่น

ก่อนจะลงมติ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาฯ อยู่ในท่ีประชุมครบ
องค์ประชุมหรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ *** เลขานุการสภาฯ นับจํานวนสมาชิกสภาฯ
(เลขานุการสภาฯ) ขณะนี้มีสมาชิกสภาฯ จํานวน 22 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชกิสภาฯ ครบองค์ประชมุนะครบั ต่อไปผมจะขอมติจากท่ีประชมุวา่ท่านใด
(ประธานสภาฯ) เห็นชอบกับร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีว่าด้วยการดําเนินการ

ของประชาชนในการเข้าชือ่เสนอข้อบญัญัติท้องถ่ิน พ.ศ.2565 โปรดยกมือขึ้นครับ

นายชรินทร์ ไชยะ มีจํานวน 22 เสียง
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชกิสภาฯ เหน็ชอบกับร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี
(ประธานสภาฯ) ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565

จํานวน 22 เสียง
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบกับร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการดําเนินการของ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน หรอืไม่ครับ โปรดยกมือข้ึนครับ
/ไม่มีครับ ...
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นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่ีไม่เห็นชอบกับรา่งระเบียบฯ นะครับ
(ประธานสภาฯ)

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดงดออกเสียง หรือไม่ครับ

นายชรินทร์ ไชยะ ไม่มีครับ
(เลขานุการสภาฯ)

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ไม่มีผู้งดออกเสียงนะครับ
(ประธานสภาฯ)

มติท่ีประชุม ให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565
จํานวน 22 เสียง

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ
(ประธานสภาฯ) มีสมาชกิสภาฯ ท่านใดจะอภปิรายหรอืไม่ ขอเชญิครับ เชญิคุณปญัญา วงษ์เวช

นายปัญญา วงษ์เวช กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชกิสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
(สมาชิกสภาฯ) นายปัญญา วงษ์เวช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอทัพทัน

ขอเรียนชี้แจงให้ทุกท่านทราบว่าถนนเส้น หมู่ 6 ตําบลหนองยายดา ท่ีเชื่อมกับหมู่ 2
ตําบลโคกหมอ้ ตรงบรเิวณวัดป่าเลไลย์ ชํารุดพังเสียหาย เนื่องจากน้ําไหลหลาก เป็นถนนท่ี
ทํา MOU ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหนองยายดากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุทัยธานี ซึ่งต้องขอขอบคุณ ว่าที่ ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง ผู้อํานวยการกองช่าง ที่จะ
เข้าไปช่วยดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ กระผมจะเรยีนถามในที่ประชุมว่าถนนเสน้ดังกล่าว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีจะรับเข้ามาเป็นถนนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
อทัุยธานีไดห้รือไม่ครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีครับ
(ประธานสภาฯ)

นายเผด็จ นุ้ยปรี เรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชกิสภาฯ ผูท้รงเกียรตทุิกท่าน ในประเด็น
(นายกองค์การฯ) ถนนทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีทํา MOU ระหว่างองค์การบรหิารส่วนตําบล

เป็นประเด็นที่หารือไปหลายแห่ง นําเรียนว่าในส่วนของถนนที่ MOU ร่วมกันใช้
เครื่องจักร น้ํามันและยางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในส่วนของหินคลุกลูกรังใช้
ขององค์การบริหารส่วนตําบล ทําแบบนี้กันมาระยะหนึ่งในหลายพื้นท่ี สามารถทําได้
รวดเร็วและประหยัดทําแบบ Double Surface สองชั้น เมื่อมาถึงระยะหน่ึงถูกทักท้วง
จึงหยุดดําเนินการ ผมได้ไปชี้แจงกับคณะกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรถึงประเด็น
เรื่องน้ีซึ่งเป็นประเด็นท่ีสําคัญหลายจังหวัดดําเนินแบบนี้ ต่อมาปี 2562 กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นมีหนังสือมาให้สามารถดําเนินการได้ในลักษณะที่ผมได้กล่าวไปแล้ว
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นายเผด็จ นุ้ยปรี แต่เฉพาะถนนท่ีได้รับการถ่ายโอนเท่านั้น ซ่ึงก็ยังเป็นประเด็นอยู่ สําหรับเรื่องท่ีท่าน
(นายกองค์การฯ) ปัญญา วงษ์เวชสอบถามมาเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย หลักการคือถ้าอยู่ในท้องถ่ินเดียว

ไม่สามารถรับมาเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ถ้าเป็นถนนท่ีอยู่ในพ้ืนที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลนั้นต้องเป็นผู้ดําเนินการ แม้แต่ถนนคอนกรีตที่ไปก่อสร้างใน
พ้ืนที่ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ สร้างเสร็จแล้วต้องโอนไปให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นท่ีเป็นผู้ดําเนินการต่อในเร่ืองของการซ่อมแซม
แต่การซ่อมแซมเรายังคงช่วยเหลือกัน เข้าใจถึงสถานการณ์คลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลหลายแห่งไม่มีงบที่สามารถดําเนินการได้ จังหวัดอุทัยธานีของเราองค์การ
บริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่อยู่ในระดับชั้น 5 งบประมาณท่ีเหลือจากรายจ่ายประจํามี
น้อยมาก การถ่ายโอนถนนต่างๆไม่ว่าจะมาจากทางหลวงชนบท จากสํานักงานเร่งรัด
พัฒนาชนบท (รพช.) ถนนที่ก่อสร้างใหม่ เมื่อรับการถ่ายโอนมาแล้วในส่วนของเรารับมา
แต่ไม่ได้ให้เงินงบประมาณตามมาด้วย และสภาพถนนที่เรารับมาเป็นสภาพที่ยํ่าแย่
ตอนที่ผมเข้ามารับตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีก็มีถนนเหล่านี้อยู่
ก่อนแล้ว ไม่ทราบด้วยซ้ําไปว่าถนนบางสายไม่มีเงินงบประมาณ เมื่อก่อนจะเป็นลักษณะ
โอนลอยคือหน่วยงานเขาเซ็นเอกสารมาข้างหนึ่งและเว้นให้นายกฯเซ็นอีกข้างหนึ่ง ตาม
ความเป็นจริงทําแบบนี้ไม่ได้ ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อไปตรวจสอบ
สภาพถนนที่เราจะรับโอน เพื่อท่ีจะดูว่าถนนเส้นนั้นอยู่ในสภาพดีใช้การได้และจึงรับมา
แต่ถ้ารับมาซ่อม นายกฯ เซ็นคนเดียวไม่ได้ครับ ตามระเบียบฯต้องให้สภาฯเห็นชอบด้วย
สมัยนั้นเซ็นกันมาเต็มไปหมด 200 กว่ากิโลเมตร ซึ่งเป็นความรับผิดชอบที่เกินกําลัง
ความสามารถขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เราได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ถึง
ร้อยละ 35 ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนดใน พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจฯ กําหนดไว้ร้อยละ 35 แต่ขณะน้ีเราได้เพียงร้อยละ 27.27 เท่านั้น
ในงานที่เราได้รับการถ่ายโอนมาจะมีเงินตามมาให้ด้วย อย่างเช่น สนามกีฬา งานอื่นมี
เงินตามมาด้วยตลอดทุกปี ไม่ว่าจะเป็นเงินถ่ายโอนของบุคลากรต่างๆ แต่ในเรื่องของ
ถนน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ 7,852 แห่ง มีงบประมาณไม่ถึงหมื่นล้าน
ผมเองตัดงบประมาณในเรื่องอื่นออก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขุดลอก เพื่อท่ีจะนําเงินมาแก้ไข
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ไม่ได้ใช้งบประมาณฟุ่มเฟือย ใช้งบประมาณแบบเต็มกําลัง
ความสามารถ ปีน้ีฝนตกตลอดสภาพถนนที่เราก่อสร้างโดยเฉพาะถนนลาดยางแบบ
Cape Seal ซึ่งเป็นถนนแบบช้ันเดียวผิวยางเป็นยางน้ําควบคุมยากมาก ตอนที่เราตรวจ
ยางน้ําความเข้มข้นของยางตรงตามแบบตัวอย่างที่บริษัทรับจ้างเข้ามาตรวจสอบ แต่เม่ือ
ถึงเวลาลาดถนนค่อนข้างควบคุมยากมีการผสมน้ําตอนไหนเมื่อใดไม่สามารถควบคุมได้
ผมเคยคุยกับผู้อํานวยการกองช่างว่าต่อไปถ้าเป็นถนน Cape Seal เราจะใช้เครื่องจักร
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทําเอง เพราะจะได้ควบคุมการใช้ยางท่ีถูกต้องได้ ในส่วน
ของแอสฟัลท์คอนกรีตให้บริษัทจ้างเหมาดําเนินการ เมื่อปี 2564 ที่ผ่านมาเขื่อนเก็บน้ํา
ทับเสลาปล่อยนํ้ามา 24 ล้านลูกบาศก์เมตร ทําให้น้ําแช่ขังคันดินท่ีเป็นถนนไม่ว่าจะเป็น
สายท่าชะอม - หนองฉาง สายตลุกดู่ - หนองฉาง สายโรงเรียนกาญจนาภิเษกและ
อกีหลายสายแช่ขังคันดิน ทําให้พื้นผิวด้านบนเป็นคลื่นและยุบตัว เพราะผิวด้านลา่งอ่อน Soft
แก้ปัญหายากมาก ในขณะท่ีงบประมาณมีน้อย ตอนนี้ผมแบ่งชุดซ่อม ออกเป็น 3 ชุด
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นายเผด็จ นุ้ยปรี ช่วงนี้ฝนตกชุกทําอะไรไม่ได้ครับ ต้องรอให้ฝนแห้งให้ฝนหยุดแล้วขุดเอาดินออก และ
(นายกองค์การฯ) ลาดยาง ในส่วนการทํางานของชุดซ่อมเราทํางานกันหามรุ่งหามคํ่า ทําเต็มความสามารถ

ถนน 200 กว่ากิโลเมตร รวมถึงถนนที่สร้างใหม่ค่อนข้างหนักหนาสาหัส เราพยายาม
แก้ไขปัญหาให้ดีท่ีสุด ในส่วนของถนนเส้นวัดป่าเลไลย์ผมทราบดี ต้องขอขอบคุณท่าน ส.
จ.จํานงค์ พันธ์เขตรการ ท่ีได้เข้าไปเจรจาเรื่องที่ดินบริเวณข้างเคียง ซึ่งเกิดปัญหาน้ํากัด
เซาะ เจ้าของที่ดินไม่ยอม ตอนนี้เคลียร์จนเสร็จเรียบร้อย เราจึงส่งเคร่ืองจักรออกไป
ทํางาน ทุกท่านสามารถแจ้งเข้ามาได้ครับว่าถนนเส้นไหนมีปัญหา เราจะส่งเครื่องจักรไป
ดําเนินการ นอกจากถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ถนนขององค์การบริหารส่วนตําบลหลายแห่งก็ขอกันมา เราพยายามแก้ไขปัญหาให้ทุกท่ี
ถนน Cape Seal เป็นปัญหามาก เป็นแบบชั้นเดียว ในส่วนถนนแบบ Double Surface
ที่เราทําเป็นบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับล่างดีกว่าด้วยซ้ําไป
เพราะเป็นสองชั้น และไปทําผิว Cape Seal หรือแอสฟัลท์คอนกรีตเติมเข้าไปยังดีกว่า
ถนนหลายเส้นที่ทําไปแล้ว สรุปคือเป็นเร่ืองของข้อกฎหมายเราไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้
จึงนําเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทราบครับ ขอบคุณมากครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี ขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดอุทัยธานีครบั สมาชกิสภาฯ ท่านใด
(ประธานสภาฯ) จะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ ขอเชิญครับ เชิญคุณจํานงค์ พันธ์เขตรการ

นายจํานงค์ พันธ์เขตรการ กราบเรยีนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชกิสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม
(สมาชิกสภาฯ) นายจํานงค์ พันธ์เขตรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อําเภอ

ทัพทัน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านปภาวิชญ์ บุษวะดี ประธานสภาฯ ท่านเผด็จ นุ้ยป
รี นายกองค์การฯ ท่านว่าท่ี ร.ต.พงษ์ศักดิ์ แสนแก้วทอง ผู้อํานวยการกองช่าง นาย
ช่างวศิน มาดารัตน์ และนายช่างนวคม ขัดศรี ที่ออกไปสํารวจเส้นทางถนนท่ีพัง ผม
อยากจะเรียนปรึกษาท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านนายกองค์การฯ หรือ
ผู้อํานวยการกองช่าง ถนนเส้นนี้เป็นแบบ Cape Seal น้ําท่วมพังหมด เมื่อปี 2564
เกิดอุทกภัยนํ้าท่วมถนนเสียหาย ได้งบประมาณมาจํานวน 6 ล้านบาท ซ่อมแซมใหม่
แบบแอสฟัลท์ติก อยากจะปรึกษาท่านว่า 1. ผมว่าไม่ควรทําแบบ Cape Seal ผมว่าไม่
คุ้มค่าครับ 2. มีปัญหาเร่ืองเหมืองท่ีอยู่ติดถนนลาดยางของแอสฟัลท์ติก ซ่ึงท่าน
ผู้อํานวยการกองช่างบอกให้ขยับไป 2 เมตร เพื่อไม่ให้น้ําโกรกเข้ามา แต่ผมได้เข้าไป
เจรจาแล้วจํานวน 2 เส้น ที่เราถ่ายโอนจากทางหลวงชนบท หมู่ 2 ตําบลหนองหญ้าปล้อง
บา้นรกฟ้าเป็นแบบ Cape Seal ท่ีถ่ายโอนมา เม่ือโอนมาอยู่กับองค์การบริหารส่วนจงัหวัด
ชํารุดพังปีที่แล้วได้ดําเนินการซ่อมแล้ว มาปีนี้พังอีกครับ พังหนักกว่าปีที่แล้ว เมื่อวัน
ก่อนขอให้ผมนําเคร่ืองจักรไปทําการขุด ท่านผู้อํานวยการกองช่างก็ดําเนินการซ่อมให้
ต้องขอบคุณท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯ ท่านผู้อํานวยการกองช่าง นายช่างวศิน
และนายช่างนวคม ท่ีไปสํารวจเรียบร้อยแล้วว่าจะได้ดําเนินการวันไหน ถนนเส้น หมู่ 4
ตําบลหนองยายดา เชื่อม หมู่ 2 ตําบลโคกหม้อ กําลังทํารอลงอิฐ หินคลุก อัดบด และ
รอเทลาดยาง 3. ผมได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนเมื่อเช้านี้ ประชาชนสมัยนี้
ไม่เหมือนแต่ก่อน มีเรื่องอะไรก็จะร้องเรียนถ่ายรูปเก็บไว้ ถนนเส้นทุ่งพ่ึงติดถนนลาดยาง
สายอทัุยไปทัพทัน ทางแยกไปเขาแหลม ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีใช้งบของปี 2563

/ท่ีกันเงิน ...
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นายจํานงค์ พันธ์เขตรการ ท่ีกันเงินไว้เบิกจ่ายปี 2564 ปัจจุบันถนนพังหมดแล้วครับ ผมฝากท่านประธานสภาฯ
(สมาชิกสภาฯ) ผ่านไปยังท่านนายกองค์การฯ ผู้อํานวยการกองช่าง ฝากถนนเส้นน้ีด้วยครับ เพราะว่า

ประชาชนเดือดร้อน ช่วงนี้ฝนตกบ่อยถ้าเป็นแบบ Cape Seal ก็เป็นอย่างที่ เห็น ผมว่า
แบบ Cape Seal ไม่น่าทํา เพราะเป็นช้ันเดียว และเรื่องสุดท้ายเรื่องที่จอดรถ ปกติผม
เป็นคนตรงต่อเวลา ไม่ได้มาสาย แต่ผมวนหาที่จอดรถ 3 รอบ ไม่มีที่จอดรถ จะทําอย่างไร
ขอบคุณมากครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี เรื่องท่ีจอดรถจะทําอย่างไรดีครับ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ประธานสภาฯ) อุทัยธานีครับ

นายเผด็จ นุ้ยปรี เรื่องท่ีจอดรถเรากําลังจะสร้างสํานักงานใหม่ ตอนนี้กําลังให้บริษัทมาสํารวจ
(นายกองค์การฯ) ออกแบบ จะไปสร้างท่ีสนามกีฬา รายละเอียดเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ชี้แจงครับ

นายชรินทร์ ไชยะ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ขอเรียนว่าองค์การบริหาร
(ปลัดองค์การฯ) ส่วนจังหวัดเราค่อนข้างคับแคบ ตอนนี้บริเวณนี้มันตันไปหมดแล้วทั้งที่จอดรถ การขยาย

ของสถานที่สําหรับการทํางานของเรา ท่านนายกฯ ได้ตั้งงบประมาณค่าสํารวจออกแบบ
เขียนแบบสําหรับก่อสร้างสํานักงานใหม่ 3,200,000 บาท จะใช้งบประมาณในการ
สร้างประมาณ 80,000,000 บาท จํานวน 6 ชั้น ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี
มีห้องประชุมท่ีสะดวกสบายข้ึนกว่าเดิม มีท่ีจอดรถด้านล่างสําหรับสมาชิกสภาฯ และมีที่
จอดรถด้านหน้าถนนที่สามารถจอดรถได้กว้างพอสมควร ในส่วนของการออกแบบใช้
เวลาประมาณ 150 วัน เราจะขอกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ก.ส.อ.) มาสําหรับการก่อสร้าง คงใช้ระยะเวลาพอสมควรคงจะเป็นปีครับ
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในเร่ืองของท่ีจอดรถ ในพื้นที่ข้างในบริเวณรั้วศาลากลาง
เป็นท่ีจอดรถของส่วนราชการ รถหลวงเป็นส่วนใหญ่ ผู้มาติดต่อราชการก็ต้องจอด
ข้างนอก ในเรื่องสํารวจออกแบบการก่อสร้างอาคารใหม่ จะพยายามอํานวยความสะดวก
ท่านสมาชิกสภาฯ ในเรื่องท่ีจอดรถ ขออนุญาตเรียนในเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนครับ

นายปภาวิชญ์ บุษวะดี มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ
(ประธานสภาฯ) ท่านใดอภิปราย ขณะน้ีได้ดําเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว กระผมขอขอบคุณทุก

ท่านท่ีมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกันครับ

เลิกประชุมเวลา 12.0๐ น.

(ลงชื่อ)............................................ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวพนารัตน์ อนุกูลพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา

(ลงชื่อ)..............................................ผู้ตรวจสอบ/แก้ไขรายงานการประชุม
(นายชรินทร์ ไชยะ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ประชุมเพื่อตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
สว่นจังหวัดอุทัยธานี ในการประชุมสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจําปี
พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวศรัญญา โต๋วสัจจา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 4 อําเภอลานสัก

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายธรรมรงค์ แห้วเพ็ชร์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 อําเภอบ้านไร่

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายปัญญา วงษ์เวช)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอทัพทัน

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายจํารัส เลิศประวัติ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอบ้านไร่

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายศุภวิชญ์ เอี่ยมละออ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 5 อําเภอบ้านไร่

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการ
(นายภีราวินทร์ รัตนมณีพันธ์)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 อําเภอลานสัก

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ/เลขานุการ
(นายวันชัย ชีวระ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 3 อําเภอหนองฉาง
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สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1 ประจําปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ท่ี 15 สิงหาคม 2565
ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2565
ในวันศุกร์ท่ี 26 สิงหาคม 2565

(ลงชื่อ)...................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายปภาวิชญ์ บุษวะดี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี


